

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังเคลื่อนไหวในกรอบ หลังแรงซื้อขายใกล้เคียงกัน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบต่อไป หลังแรงซื้อขายในตลาด มีเข้ามาใกล้เคียงกัน ทำให้ยังไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจนของเงินบาทในระยะสั้นนี้

*ยูโรทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน เมื่อเทียบดอลลาร์ ในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเข้านี้ หลังจากข้อตกลงช่วยเหลือไชปรัส ทำให้เกิดความวิตกกเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินในยูโรโซน

*ยูโรยังคงได้รับผลกระทบจากคาดการณ์ว่า กลุ่มผู้ฝากเงินธนาคารและกลุ่มผู้ถือพันธบัตร อาจจะถูกบังคับให้ต้องแบกรับภาระ ในข้อตกลงช่วยเหลือในอนาคตในยูโรโซน หลังมีการใช้แนวทางดังกล่าว ในการช่วยเหลือไชปรัส

*แต่นักวิเคราะห์บางรายในต่างประเทศ ตั้งข้อสังเกตว่า ขณะนี้แทบจะไม่มีสัญญาณว่า จะมีการลุกลามของปัญหาจากไชปรัส ไปยังประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าในยูโรโซน อาทิ สเปน และอิตาลี

*เขนยังคงอ่อนค่าลง จากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะเข้าซื้อพันธบัตรมากขึ้น โดยหนังสือพิมพ์นิกเกอิ รายงานในวันนี้ว่า บีโอเจจะตัดสินใจขยายโครงการซื้อพันธบัตร ในการประชุมนโยบายวันที่ 3-4 เม.ย.นี้

*สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวแข็งแกร่ง หลังข้อมูลที่สดใสเกี่ยวกับราคาบ้านของสหรัฐ ช่วยหนุนราคาหุ้นสหรัฐ โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ พุ่งแตะจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ และดัชนี S&P 500 ใกล้แตะระดับปิดสูงสุดตลอดกาล

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.351 บาท

*09.04 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.30/35 จาก 29.32/35 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.34/36 จาก 29.33/35 เมื่อวาน
*เบน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 94.64/69 จาก 94.45 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2855/59 จาก 1.2858 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ช่วงนี้แรงซื้อขายในตลาด มีเข้ามาพอกๆกัน capital inflow ยังคง
ขายดอลลาร์อยู่ ส่วนพวก importer และพวก current account ต่างๆ
ก็ซื้อดอลลาร์ ทำให้ช่วงนี้บาทน่าจะอยู่ในกรอบ แต่อาจจะกว้างหน่อย" ศีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทวันนี้จะอยู่ในลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบ
ต่อเนื่องจากช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากแรงซื้อขายดอลลาร์/บาท มีเข้ามาใกล้เคียงกัน
โดยมองแนวต้านไว้ที่ 29.30 และแนวรับที่ 29.38

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้